

กำหนดการอบรมหลักสูตร

“การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” รูปแบบประชุมทางไกล

จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2567

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 – 10.00	10.00 – 12.00		13.00 – 15.00	15.00 – 17.00
อาทิตย 1 ก.ย.2567						ทดสอบระบบเวลา 14.00-18.00 น.	
จันทร์ 2 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	Pre test/ พิธีเปิด การอบรม	นโยบาย ความสำคัญของ ระบบงานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในสถาน บริการสุขภาพ พว.กุลดา พฤติวรธน์	มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พฤติวรธน์		การพยาบาลเพื่อการป้องกัน การติดเชื้อในชุมชน ดร.สุรริักษ์ อจลพงค์	บทบาทพยาบาลในการสอบสวนโรค และการบริหารจัดการข้อมูล เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อ พว.วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ
อังคาร 3 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การวางแผนพัฒนาระบบงาน และการ เขียนแผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พฤติวรธน์	ระบาวิทยาของการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของ โรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ นพ.ฐิติพงษ์ ยี่งยง		การล้างมือ และแนวทางการ ประเมินผลการล้างมือ พว.สุมาวดี สกุนตนิยม	ภาวะผู้นำและจริยธรรมของพยาบาล ด้านการควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์	
พุธ 4 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่ระบบทางเดินหายใจ พว.สุภาพ ลี้มเจริญ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่แผลผ่าตัด ดร.นาตยา ปริกัมศิลป์		การพยาบาลเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ พว.สุภาพ ลี้มเจริญ	การป้องกันการติดเชื้อและ การแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ สุขภาพ (Isolation Precautions) พว.วราภรณ์ เทียนทอง	
พฤหัสบดี 5 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ความรู้ทั่วไป/การวินิจฉัยการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลและชุมชน พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์	บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวัง การติดเชื้อในผู้ป่วย พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์		บทบาทของพยาบาลในการเก็บ สิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.วราภรณ์ เทียนทอง	การประเมินผล สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลโครงการป้องกัน การติดเชื้อ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัฒน์ วิรัชสุดากุล	

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 – 10.00	10.00 – 12.00	13.00 – 15.00	15.00 – 17.00	
ศุกร์ 6 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญ (โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน) รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาส		แนวโน้ม อุตติการณ์และ การกระจายของโรคติดเชื้อใน สถานบริการสุขภาพ รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาส	การทำลายเชื้อและการทำให้ ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ศ.ดร.อะเค็๋ อุนหละกะ	บทบาทของพยาบาลในด้าน Home care เช่น คนไข้ฟอกไต ติดบ้านติดเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ ศ.ดร.อะเค็๋ อุนหละกะ	
จันทร์ 9 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน พว.อุษณีย์ ฟองศรี		การป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ำ (การคัดกรอง การป้องกัน การติดเชื้อ การจัดการด้าน การระบายอากาศ) อาจารย์ภัทร วัฒนธรรม	บทบาทของพยาบาลในการ เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพบุคลากร พว.อารีย์ กุณณะ	การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาและ หลักการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา รศ.นพ.กำธร มาลาธรรม	
อังคาร 10 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน เรือนจำ/ทัณฑสถาน (วัณโรคปอด โรค ผิวหนัง ทิด การคัดกรองโรคอุบัติใหม่) พว.รัชณีย์ วงศ์แสน		บทบาทของพยาบาลในการบริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม (หน่วยโภชนาการ หน่วยซักฟอก การจัดการขยะ) พว.จุฑารัตน์ ไกรศรีวรรณ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อสถานเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในกระแสโลหิต รศ.นพ.กำธร มาลาธรรม	
พุธ 11 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.ไกรวี ประภากร พว.ศันสนีย์ युวพัฒน์ พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ พว.ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ พว.วราภรณ์ ลิ้มทัย พว.ศิริรัตน์ บุญจันทร์ พว.วรัญรดา เชื้อตายา ร.อ.หญิงศรียา ตั้งคอนบม พว.วันเพ็ญ กสิกิจพาณิชย์			การนำเสนอการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกรณีศึกษา/สรุปผลการปฏิบัติ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.ไกรวี ประภากร พว.ศันสนีย์ ยูวพัฒน์ พว.ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ พว.วราภรณ์ ลิ้มทัย พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ พว.ศิริรัตน์ บุญจันทร์ พว.วรัญรดา เชื้อตายา ร.อ.หญิงศรียา ตั้งคอนบม พว.วันเพ็ญ กสิกิจพาณิชย์		
พฤหัสบดี 12 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านทางระบบทางไกล (โรงพยาบาลเชียงราย) ดร.สุริรัช อจลพงศ์			ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนผ่านระบบทางไกล (โรงพยาบาลดอยสะเก็ด) พว.สุรางค์รัตน์ สุรงค์พิตร		
ศุกร์ 13 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พว.กุลดา พงศ์วรรณ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.วราภรณ์ เทียนทอง พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ			Post test/ประเมินตนเอง อภิปรายการถอดบทเรียนและการประเมินผลการอบรม/ พว.กุลดา พงศ์วรรณ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.วราภรณ์ เทียนทอง พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ		ปิดการอบรม